

## อธิบดี สถ. พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการจัดการของตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม



นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการของตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำลังเร่งขับเคลื่อนนโยบายของพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาตลาดของท้องถิ่นให้มีความสะอาด จำหน่ายสินค้าที่ปลอดภัย รวมถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหาพื้นที่เพิ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ค้าขายรายใหม่ที่เป็นเกษตรกรหรือผู้สนใจหารายได้เพิ่มเติมได้เข้ามาทำการค้าขายด้วย ซึ่งทางกรมได้วางแผนที่จะเปิดตัว "ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ" ในเร็ววันนี้ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตลาดสดอยู่แล้ว ก็ให้พัฒนาให้มีมาตรฐาน มีความสะอาด ปลอดภัย สร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้ารับบริการพึงพอใจและกลับมาใช้บริการใหม่

อธิบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ได้มาเยี่ยมชมเขี้ยวตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นตลาดสดที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพื้นที่ ๒,๗๙๖ ตารางเมตร มีแผงร้านค้า จำนวน ๕๕๐ แผง โดยรวมเป็นตลาดสดที่มีการบริหารจัดการที่ดี โครงสร้างมีความเหมาะสมกับการใช้สอย เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งยังมีการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่น่าชื่นชม ไม่ว่าจะเป็นวิธีการนัดเวลาทิ้งขยะ นัดเวลาเก็บขยะ โดยใช้หน่วยเคลื่อนที่ที่เรียกว่า "รถนายสะอาด" มีการดำเนินการล้างตลาดสดอยู่เป็นประจำ มีการจัดการควบคุมป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค รวมถึงผู้ค้าขายก็แต่งกายสะอาดเรียบร้อยและมีการฝึกอบรมผู้ขายในด้านสุขอนามัยอีกด้วย

(มีต่อหน้า ๒)



ก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านและขอชื่นชมในความใส่ใจทางด้านสุขอนามัยของพี่น้องประชาชน ก็ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาตลาดสดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น มีมาตรฐาน ให้ผู้เข้ารับบริการมีความประทับใจเช่นนี้ต่อไป

ในตอนท้าย อธิบดีได้ฝากถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาของท้องถิ่น รวมถึงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการช่วยกันพัฒนาเด็กเล็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างต่อเนื่อง และอย่างถูกวิธี เตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นต่อไป เด็กไทยจะได้เติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมาช่วยพัฒนาประเทศต่อไปได้



ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐